

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๖/๒๖๖

สคค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๘435/66

13 ม.ค. 2566 เวลา 13.30 น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๓๓๓๗๗

ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับเพิ่มจำนวนเงินสะสมของสมาชิกเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ จากเดิมกำหนดให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสูงสุดไม่เกิน ๑๓,๒๐๐ บาท สำหรับปีปฏิทิน กำหนดเป็น ให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสูงสุดไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับปีปฏิทิน และปรับเพิ่มจำนวนเงินสมทบของรัฐบาลทุกช่วงวัย จากเดิมรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้สมาชิก โดยสมาชิกอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ให้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเงินสะสมของสมาชิกที่จ่ายเข้ากองทุน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐๐ บาท สำหรับปีปฏิทิน สมาชิกอายุเกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ ให้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๘๐ ของเงินสะสมของสมาชิกที่จ่ายเข้ากองทุน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๙๖๐ บาท สำหรับปีปฏิทิน และสมาชิกอายุเกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของเงินสะสมของสมาชิกที่จ่ายเข้ากองทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท สำหรับปีปฏิทิน กำหนดเป็นให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับสมาชิกในอัตราที่กำหนดเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๑,๘๐๐ บาท ในทุกช่วงอายุ สำหรับปีปฏิทิน โดยการปรับเพิ่มจำนวนเงินสมทบทุกช่วงอายุของสมาชิกเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐและเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกกองทุนทุกช่วงวัยได้มีการออมเงินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตให้มีเงินเพียงพอในการดำรงชีพยามชราภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้

/กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลังได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอสำหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นเห็นสมควรที่กองทุนการออมแห่งชาติตรวจสอบสถานะเงินกองทุนฯ และใช้จ่ายจากเงินกองทุนการออมแห่งชาติก่อน หากไม่เพียงพอให้ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณต่อไปอย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินการตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเห็นควรที่กองทุนการออมแห่งชาติจะสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเพิ่มจำนวนเงินสะสมของสมาชิกและจำนวนเงินสมทบที่รัฐบาลต้องจ่ายสมทบแก่สมาชิกของกองทุนและประชาชนรับทราบในโอกาสแรก เพื่อให้การดำเนินการตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐วิมบว ๑มีษุช

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th